

Ôn Minh Tâm người trồng sen trên tuyết (thơ)

*Cuộc đời Ôn như loài sen vô nhiễm
Thích Minh Tâm hạnh nguyện được Viên Dung
Đã trồng sen trên tuyết khắp các vùng
Từ Âu, Úc, Mỹ châu đều góp mặt.*

Nhớ quê hương bốn bảy năm quận thất
Chưa một lần về thăm lại người thân
Mãi bồn ba lo Phật sự xa gần
Trụ xây dựng Khánh Anh trên đất Pháp.

*Ôn vững tâm dù phong ba bão táp
Quyết một lòng trên tuyết vẫn trồng sen
Vừa xây chùa tu tập tạo thân quen
Đến bản tin Khánh Anh vang xa mãi.*

Khóa Tu Học Âu Châu đã từng trải
Hai lăm (25) kỳ xuyên suốt có mặt
Ôn Từ khai sinh đến hạnh nguyện vương tròn
Mãi cứu mang tận cùng hơi thở tuyết

*Ba hành trạng trồng sen trên xứ tuyết
Đã uơm mầm kết nụ trở thành hoa
Khánh Anh ba đã ảnh hưởng muôn nhà
Khóa tu học triển khai bao Phật tánh.*

Phật hoàng hóa bị ma vương phá đánh
Cuộc đời Ôn đâu tránh khỏi nhiều nhương
Lòng đố kỵ thế gian đầy sự thường
Ôn vẫn giữ Liên châu toàn Thống Nhất.

*Hạnh nguyện Ôn nay đã thành sự thật
Được Tăng già thế giới mãi tôn vinh
Sen trên tuyết đã đưa nở muôn hình
Các Giáo Hội Liên Châu đều tưởng niệm.*

Ngày Về Nguồn Kỵ Tổ đầy kỷ niệm
Ôn khai sinh cho bản thể Tăng già

Được hòa hợp vì muôn dặm cách xa
Cùng thanh tịnh để chu toàn Phật sự.

*Tâm Viên Dung dù cuộc đời lữ thứ
Thân thị hiện hành trạng Mục Kiền Liên
Vui trả quả trong nét mặt diệu hiền
Bao Pháp lữ đồng hương đều thương tiếc.*

"Ôn Tùy thuận đến đi theo bi nguyện
Vào Niết Bàn sinh tử tánh bản nhiên"
Cho Phật Pháp trời Âu mãi lưu truyền
Cho nhân loại chúng sanh đồng giải thoát.

*Chùa Khánh Anh là hồ sen đích thật
Tin Khánh Anh là những cánh hoa sen
Bay khắp nơi bất kể chốn sang hèn
Khóa Tu Học ươm mầm sen bất tận.*

Thành tâm kính bái về Ôn, để tưởng niệm những Hành Trạng mà Ôn đã hy hiến cho Đạo Pháp và Đồng Bào, Dân Tộc Việt Nam, cũng như nhớ lại những ngày hành hương du lịch Âu châu, để dự lễ Huân Tạng, Tấn Phong và mừng Lục Tuần cho Hòa Thượng Thích Như Điển, tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc và hưởng được không khí thiên vị trong vài ngày tại Làng Mai, nước Pháp, vào năm 2008 (tất cả những vinh dự có được này, đều nhờ ân huệ của HT Thích Như Điển ưu ái dành cho, muôn phần cảm tạ). Trong dịp này chúng con đã hân hạnh diện kiến Ôn và được Ôn ân cần, thân tình thăm hỏi cũng như chỉ dạy nhiều điều ích lợi cho việc hoằng Pháp lợi sanh nơi xứ người. Ôn quá từ bi, bình dị, vị tha, đã bao dung cho trú ngụ, chu đáo gọi đệ tử hướng dẫn tham quan những danh lam, thắng cảnh Paris, lại còn hỷ đãi cho chúng con một bữa bánh xèo đậm đà bản sắc quê hương và những bữa điểm tâm đúng phong cách Tây, bánh mì, phomai, bơ và dầu ôliu xứ Pháp. Chúng con nhớ mãi, muôn đời khó quên. Chúng con tin tưởng Ôn đã về với Phật, cầu nguyện Ôn sớm hồi nhập Ta bà, để yểm trợ cho bao Phật sự khắp năm châu được hoàn thành mỹ mãn.

An Lạc thất, Adelaide 01/08/2014

Hậu bối Thích Viên Thành

Khế thủ